

การเรียนการสอนนักเรียนต่างชาติ ในเขตเมือง Oulu

โดยทั่วไปแล้วนักเรียนที่มีพื้นเพเป็นเด็กต่างชาติ จะเริ่มเรียนหลักสูตรสามัญด้วยการเรียนในชั้นเรียนเตรียมความพร้อมก่อน ชั้นเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนหลักสูตรสามัญนั้นจัดขึ้นเพื่อเด็กนักเรียนที่ต้องเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทุกคน ที่ยังมีทักษะความรู้ทางภาษาฟินน์ไม่เพียงพอต่อการเรียนร่วมกลุ่มในชั้นเรียนปกติ

การจัดชั้นเรียนเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรสามัญในเขตเมือง Oulu นั้น มีชั้นในเขตโรงเรียนที่มีนักเรียนมาจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วเมือง Oulu กลุ่มชั้นเรียนเตรียมความพร้อมจัดขึ้นในโรงเรียนประถมต่าง ๆ ดังนี้ Kaakkuri, Kaukovainio, Koskela, Myllyoja และ Paulaharju โรงเรียนมัธยมต้น มีกลุ่มเตรียมความพร้อมที่โรงเรียน Kastelli, Merikoski, Rajakylä และ Terva-Toppila

โดยปกติแล้ว ชั้นเรียนเตรียมความพร้อมจะใช้เวลาเรียนหนึ่งปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในการเรียนของเด็กแต่ละคน ซึ่งบางคนอาจจะเรียนชั้นเตรียมความพร้อมนานกว่าเด็กคนอื่น การเรียนการสอนในชั้นเตรียมความพร้อมของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันและจะมีการสอนไปตามแผนการเรียนที่วางไว้โดยเฉพาะบุคคล ในการเรียนการสอนนั้น จะพิจารณาถึงภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของนักเรียน อายุและพัฒนาการของนักเรียน ประวัติการเรียนที่ผ่านมา และปัญหาในการเรียนรู้ต่าง ๆ

การเรียนการสอนในชั้นเรียนเตรียมความพร้อมจะช่วยเพิ่มความพร้อมให้นักเรียนเพื่อการย้ายเข้าเรียนในกลุ่มปกติตามหลักสูตรสามัญ วิชาที่สอนเป็นหลักคือ ภาษาฟินน์และการปูพื้นฐานคำศัพท์ในการเรียนวิชาต่าง ๆ และในการสอนแต่ละวิชาจะยึดหลักการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การทำควมคุ้นเคยกับหลักสูตรการเรียนสามัญ ของนักเรียนในชั้นเรียนเตรียมความพร้อม จะเริ่มขึ้นในช่วงต้นของการเรียน โดยจะเริ่มด้วยวิชาทางทักษะ และ ทางด้านศิลปะ และจะเริ่มเรียนวิชาอื่นๆ ที่เด็กๆ มีทักษะที่ดีมาก่อนหน้านี้แล้ว เช่น วิชาภาษาต่างประเทศ หรือคณิตศาสตร์

หลังการเรียนชั้นเรียนเตรียมความพร้อมแล้ว นักเรียนจะย้ายเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติทั่วไปตามเกณฑ์อายุของตน และจะแนะนำให้นักเรียนเลือกเรียนต่อที่โรงเรียนที่มีการเน้นเรื่องการเรียนการสอนเด็กนักเรียนต่างชาติ หรือเลือกเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน

นักเรียนที่มีพื้นเพเป็นเด็กต่างชาติ จะเรียนวิชาภาษาฟินน์เป็นภาษาหลักภาษาที่สอง หรือที่เรียกว่าวิชา s2 ตามแผนการเรียนของเด็ก และอาจมีการจัดการสอนพิเศษแก่นักเรียนในแต่ละวิชาตามความจำเป็น นอกจากนี้ นักเรียนที่มีพื้นเพเป็นเด็กต่างชาติยังมีสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือและการใช้บริการที่โรงเรียนตามปกติด้วย

ทั้งนี้ โรงเรียนยังสามารถหาโอกาสเพื่อจัดการสอนวิชาภาษาแม่ของนักเรียนได้ด้วย โดยกลุ่มการเรียนภาษาแม่นั้นจะสามารถจัดขึ้นได้ในกลุ่มภาษาเดียวกันหากมีนักเรียนอย่างน้อยสี่คน โดยจะสอนสัปดาห์ละสองชั่วโมง บางครั้งอาจจะจัดสอนที่อื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนของเด็กเอง

นอกจากนี้ นักเรียนยังมีสิทธิ์เข้าเรียนวิชาทางศาสนาของตน หากในเขตเมืองนั้นมีนักเรียนที่นับถือศาสนาเดียวกันอย่างน้อยสามคน โดยจะจัดสอนที่โรงเรียนของเด็กเอง หรือที่โรงเรียนอื่น หรือในพื้นที่ของกลุ่มศาสนานั้น ๆ ผู้ปกครองสามารถแจ้งเรื่องศาสนาของเด็กได้เมื่อไปลงทะเบียนเข้าเรียนที่โรงเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จาก ผู้ประสานงานการเรียนการสอนนักเรียนต่างชาติ โทร. 044 703 9689